



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๔๕ โทรสาร ๓๐๔๓

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๒๔๗

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/เลขาธิการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการศึกษาการวิจัยและการบริการวิชาการ/คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติเห็นชอบในหลักสูตรความร่วมมือกับต่างประเทศ (Education Cooperation Program : ECP) ไปแล้วนั้น และคณะพัฒนาการท่องเที่ยวได้ดำเนินการเปิดรับนักศึกษาเข้าในหลักสูตรไปแล้ว จำนวน ๓ รุ่น นั้น แต่เนื่องจากที่ผ่านมาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าวประสบปัญหาหลายด้าน เช่น จำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาและหรือสำเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการ วุฒิปัตหรือปริญญาเป็นของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ดังนั้น คณะทำงานวิเคราะห์หลักสูตรและแผนการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้เชิญผู้เกี่ยวข้องเพื่อหารือร่วมกัน โดยสรุปให้การรับนักศึกษากลุ่มนี้ให้แยกจากการรับเข้าของนักศึกษาปกติของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ต่อมา คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มีมติให้สถานบริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านการท่องเที่ยว เป็นผู้ดำเนินการรับนักศึกษา ECP ซึ่งในปี ๒๕๕๘ เป็นรุ่นที่ ๔ ของนักศึกษากลุ่มนี้ แต่ ให้รับโดยปรับเปลี่ยนเป็นการฝึกอบรม เพื่อแก้ไขปัญหา จำนวนนักศึกษาหายจากระบบรับเข้าและการสำเร็จการศึกษา เนื่องจากนักศึกษาไม่ได้สำเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แต่นักศึกษากลุ่มนี้ไปสำเร็จการศึกษาต่างประเทศ ทำให้การรายงานผลการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่รับเข้ามาเป็นปัญหา โดยมีรายชื่อ จำนวนนักศึกษาต่างในระบบการรับเข้าและการสำเร็จการศึกษา (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

ทั้งนี้ สถานบริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านการท่องเที่ยว ได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรความร่วมมือกับต่างประเทศ (Education Cooperation Program : ECP) โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตามลำดับ ดังนี้

๑. คณะกรรมการบริหารสถานบริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านการท่องเที่ยว ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘

๒. คณะกรรมการประจำคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘

๓. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘

ทั้งนี้ คณะพัฒนาการท่องเที่ยวได้เปรียบเทียบข้อมูลการขอปรับเปลี่ยนการรับนักศึกษา จาก หลักสูตรการเรียนการสอน เป็น โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความร่วมมือกับต่างประเทศ (Education Cooperation Program : ECP) และปรับเปลี่ยนสถานะ จาก “นักศึกษา” เป็น “ผู้เข้ารับการอบรมของโครงการ” เสนอที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. เพื่อเป็นการป้องกันการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร ควรระมัดระวังเกี่ยวกับระเบียบและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดไว้ รวมถึงต้องเป็นไปตามแผน วิสัยทัศน์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย ปรับวิธีคิดและแนวทางการดำเนินงานในเชิงรุกให้มากขึ้น

๒. ควรพิจารณาการพัฒนาหลักสูตรและคณาจารย์ให้สอดคล้องกับภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ซึ่งในอนาคตอาจพัฒนาให้มีหลักสูตรนานาชาติเป็นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เอง

๓. ควรพิจารณาให้ครอบคลุมถึงด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การจัดสรรงบประมาณรายรับเข้าส่วนกลางมหาวิทยาลัย การจัดสรรงบประมาณด้านหอสมุดและการรักษาพยาบาลให้กับนักศึกษา รวมถึงการปรับภาระงานของคณาจารย์ให้เหมาะสม เป็นต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนวิธีการรับนักศึกษา จาก “รับนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตรการเรียนการสอน” เป็น “การรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรม” โดยให้ปรับเปลี่ยนเป็นโครงการฝึกอบรมหลักสูตรความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ (ECP)

๒. เห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนสถานะ จาก “นักศึกษา” เป็น “ผู้เข้ารับการอบรมของโครงการ”

๓. ให้นำเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการศึกษ การวิจัยและการ
บริการวิชาการเพื่อพิจารณา ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ